

Số: 70/BC-UBND

Thanh Tây, ngày 06 tháng 5 năm 2022

## BÁO CÁO

### **Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2022**

Thực hiện báo cáo định kỳ về công tác PBGDPL, HGCS, CTCPL, UBND xã Thanh Tây báo cáo kết quả thực hiện như sau:

#### **I. Thông tin chung**

##### **1. Tình hình kinh tế - xã hội của địa phương**

Thanh Tây là xã nội địa vùng nông thôn, địa bàn rộng nằm bao quanh thị trấn Tân Biên với diện tích 5.748,67 ha, tiếp giáp với 5 xã (Tân Lập, Tân Bình, Thanh Bình, Tân Phong, Hòa Hiệp). Trên địa bàn xã có 5 ấp với 67 tổ tự quản. Có tổng số 2.793 hộ với 10.535 nhân khẩu. Có 37 hộ với 86 nhân khẩu là người dân tộc thiểu số (Tày, Nùng, Khơ me, Hoa, Sting,...). Có 4 tôn giáo chính đang hoạt động trên địa bàn xã gồm Phật giáo, Cao Đài, Thiên chúa giáo và Tin lành. Kinh tế chủ yếu sản xuất nông nghiệp, điều kiện cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn, phần nào ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, xã hội. Xuất phát từ thực tiễn trên, trong thời gian qua, UBND xã đã tập trung triển khai các văn bản quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, đồng thời coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị để đề ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có nhiều chuyển biến và đạt được những kết quả khả quan, góp phần ổn định tình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

##### **Về kinh tế:**

Thu NSNN: 131.345.750 đ, lũy kế 386.974.577 đ, đạt 44,19%

Thu NSX: 1.811.802.876 đ, lũy kế 2.895.765.087 đ, đạt 42,96%

Chi NSX: 993.212.517 đ, lũy kế 1.728.872.210 đ, đạt 25,65%.

- Thu nhập bình quân đầu người/năm: 49.248.000đ

##### **2. Tình hình chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn**

- Tình hình An ninh - Chính trị: Ổn định.

- Tình hình Trật tự - ATXH

+ Phạm pháp hình sự: xảy ra 02 vụ/03 đối tượng.

+ Vi phạm hành chính: xảy ra 02 vụ/04 đối tượng .

Trật tự An toàn Giao thông:

Tai nạn giao thông: Không xảy ra.

- Va chạm giao thông: 09 vụ/ 05 người bị thương.

*Tình hình cháy nổ:* Không xảy ra.

3. Những vấn đề nóng của xã hội tại địa phương

- Tình hình sử dụng trái phép chất ma túy, trộm cắp trong thanh thiếu niên còn diễn biến phức tạp.

**II. Những kết quả đạt được và hạn chế về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật**

**1. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ**

Có phụ lục kèm theo.

**2. Kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL xã**

Hội đồng theo đúng thành phần theo quy định; tham mưu UBND xã ra Quyết định kiện toàn Hội đồng nhằm đảm bảo hoạt động theo quy chế đề ra. Thành viên của hội đồng bao gồm các đồng chí thuộc các ban, ngành đoàn thể theo đúng quy định.

**3. Về kinh phí**

Có phụ lục kèm theo.

**4. Kết quả hoạt động cụ thể**

**a. Công tác Phổ biến GDPL**

+ *Nội dung, hình thức, đối tượng triển khai:* Hội đồng PBGDPL xã đã phân công công chức Tư pháp tham mưu xây dựng các kế hoạch liên tịch với MTTQ, các ban ngành đoàn thể xã, nhằm phối hợp tuyên truyền bằng các hình thức như: tuyên truyền miệng trực tiếp đến nhân dân, thông qua các cuộc sinh hoạt chi, tổ hội, chi đoàn, tổ dân cư tự quản, các Hội nghị tiếp xúc cử tri, bên cạnh đó còn tuyên truyền trực tiếp đến các cá nhân trong các buổi hòa giải tranh chấp.

Nội dung tuyên truyền gồm các văn bản: Các văn bản về Luật hộ tịch, Luật hòa giải ở cơ sở; Bộ luật Dân sự; Bộ luật tố tụng Dân sự, Luật hôn nhân gia đình... và các văn bản có hiệu lực pháp luật trong năm 2022; Tuyên truyền quy ước khu dân cư, bảo hiểm y tế, nạn tảo hôn; Luật hình sự sửa đổi bổ sung; Luật nghĩa vụ quân sự; Luật phòng chống bạo lực gia đình; Luật giao thông đường bộ; Luật khiếu nại; Luật tố cáo.

Đặc biệt đối với đối tượng là thanh, thiếu niên chú trọng tuyên truyền Luật an toàn giao thông, luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, Pháp luật về hình sự, phòng chống tệ nạn xã hội, Luật NVQS, phòng chống ma túy, mại dâm, mua bán người, mua bán động vật hoang dã, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ v.v...và một số thông tin khác của địa phương.

Kết quả: Phổ biến, giáo dục pháp luật được 6 cuộc, có 131 lượt người dự.

Phối hợp với Đài truyền thanh tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh xã, cụm truyền thanh 05 ấp, kết quả được 991 giờ 35 phút, nội dung gồm các văn bản về

phòng chống dịch bệnh Covid -19 và các quy định về xử phạt; tệ nạn xã hội, ATGT, tình hình trộm cắp trên địa bàn...

Bên cạnh các hình thức tuyên truyền trên còn có các hình thức tuyên truyền khác như là tư vấn pháp luật qua điện thoại hoặc khi người dân đến liên hệ công việc cho 07 người.

+ *Củng cố, nâng cao năng lực và sử dụng có hiệu quả đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật cấp xã*: UBND xã thường xuyên củng cố, kiện toàn và ra quyết định công nhận tuyên truyền viên pháp luật xã gồm 15 thành viên, thành phần nòng cốt là trưởng các ban ngành, MTTQ, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh, Hội LH phụ nữ, Hội Nông dân, Công an, Xã đội đảm bảo tiêu chuẩn theo đúng quy định. Thường xuyên cử tuyên truyền viên tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền khi có thông báo của cấp trên.

+ Tham gia thi viết tìm hiểu pháp luật và tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông đường bộ: Đảm bảo 100% công chức Tư pháp - Hộ tịch xã tham gia viết bài dự thi tìm hiểu pháp luật hàng tháng và tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông đường bộ hàng quý. Đã tham gia 02 bài dự thi tìm hiểu pháp luật hàng tháng, 01 bài dự thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông (quý 2).

#### **b. Công tác hòa giải ở cơ sở.**

+ *Việc củng cố, kiện toàn tổ hòa giải*: Hiện tại trên địa bàn xã có 05 tổ hòa giải với 43 hòa giải viên trong đó hòa giải viên nữ 13 người. Thành viên tổ hòa giải thường xuyên được củng cố, kiện toàn đúng theo quy định.

+ *Kinh phí chi cho công tác hòa giải*: Trong dự toán ngân sách cấp xã hằng năm có bố trí kinh phí cho công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở cũng như hỗ trợ kinh phí cho tổ hòa giải và hòa giải viên được thực hiện đúng theo quy định. Kinh phí theo vụ việc các Tổ hòa giải thống nhất quyết toán vào cuối năm.

+ *Kết quả hòa giải*: Trong 6 tháng các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải được hòa giải kịp thời theo yêu cầu của các bên, tổ hòa giải của các ấp tiếp nhận 05 đơn, hòa giải thành 03 đơn tỷ lệ 60%, không thành 02 đơn đã chuyển về cấp trên giải quyết. Chất lượng công tác hòa giải ngày càng được chú trọng và nâng cao và các vụ hòa giải đều được chi kinh phí bồi dưỡng đúng theo quy định.

#### **c. Công tác chuẩn tiếp cận pháp luật**

+ *Việc xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận*: Thực hiện kế hoạch quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Tân Biên. UBND xã Thạnh Tây đã ban hành kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 24/1/2022 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn xã. Từ đó UBND xã đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các tiêu chí cho các ban, ngành và Công chức có liên quan tham mưu triển khai thực hiện công tác đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật, phân công nhiệm vụ cho: 01 lãnh đạo UBND xã phụ trách chung, Công chức Tư pháp - Hộ tịch trực tiếp tham mưu thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật và một số công chức như: Địa chính-Nông nghiệp-xây dựng-môi trường, Công an, Văn phòng - Thống kê, Văn hoá xã hội, Tài chính, kế toán phối hợp thực hiện. Nhìn chung, tất cả công chức nhận thức, tiếp thu được các nội dung văn

bản quy định và các hướng dẫn của tiêu chí, phối hợp tốt trong quá trình triển khai thực hiện.

**5. Các mô hình hay, cách làm hiệu quả** (cả 03 lĩnh vực: PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật). (Có Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III kèm theo)

### **III. Bài học kinh nghiệm**

Cần làm tốt việc quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó xác định rõ nhiệm vụ tuyên truyền PBGDPL là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, đoàn thể.

Ngoài ra cần tăng cường tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ tuyên truyền viên; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, nội dung các buổi tuyên truyền PBGDPL.

Làm tốt việc tuyên truyền PBGDPL cho người lao động và người sử dụng lao động; Rà soát, kiện toàn và bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật các cấp; nâng cao hoạt động hoà giải ở cơ sở, quan tâm xây dựng và khai thác tốt các tủ sách pháp luật; đẩy mạnh hoạt động trợ giúp pháp lý cho người nghèo, người có công và đối tượng chính sách. Đổi mới, cải tiến nội dung, hình thức PBGDPL cho phù hợp với từng địa bàn và nhóm đối tượng.

### **IV. Giải pháp, phương hướng, nhiệm vụ cho thời gian tiếp theo**

Nâng cao vai trò chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các ngành và phân công trách nhiệm cụ thể giữa các cơ quan trong việc xây dựng và đánh giá địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Trong quá trình đánh giá, cần liên kết với các tiêu chí có liên quan để xem xét và đề nghị công nhận.

### **V. Đề xuất, kiến nghị**

- Không có.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2022 của UBND xã Thạnh Tây.

#### **Nơi nhận:**

- Phòng Tư pháp;
- TT ĐU, HĐND xã;
- Lưu: VT, TP.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phụ lục I**  
**Danh mục các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của địa phương**

STT	Cơ quan ban hành	Tên văn bản
1	UBND xã	Kế hoạch 06/KH-UBND ngày 24/1/2022 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

**Phụ lục II**  
**Kinh phí dành cho công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật**

*Đơn vị: nghìn đồng*

Năm	Nhiệm vụ	1. Kinh phí ngân sách nhà nước <sup>1</sup>		
		Cấp tỉnh (Sở Tư pháp, Hội đồng PHPBGDPL, sở, ban, ngành, đoàn thể cùng cấp)	Cấp huyện	Cấp xã
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	1. PBGDPL			4.000.000
	2. Hòa giải ở cơ sở			900.000
	3. Xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật			4.000.000
	<b>Tổng số (1)</b>			<b>4.900.000</b>
		2. Kinh phí từ nguồn xã hội hóa (nếu có)		
	1. PBGDPL			0
	2. Hòa giải ở cơ sở			0
	3. Xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật			0
	<b>Tổng số (2)</b>			<b>0</b>

<sup>1</sup>Trường hợp không xác định rõ kinh phí cho từng nhiệm vụ tại cột (2) thì ghi được cấp chung.

### Phụ lục III

#### Kết quả hoạt động cụ thể của địa phương trên các lĩnh vực PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Stt	Công tác PBGDPL	Công tác hòa giải ở cơ sở	Xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
1	<p>Hội đồng PHPBGDPL xã đã tổ chức, triển khai công tác PBGDPL đến cán bộ công chức, giáo viên, học sinh các điểm trường nhân các ngày lễ, những giờ sinh hoạt như chào cờ sáng thứ hai và nhân dân trên địa bàn xã được: 06 cuộc, có 131 lượt người dự; tuyên truyền qua các Trạm, cụm loa phát thanh của xã được 991 giờ 35 phút, mỗi cuộc phát thanh là 30 phút.</p> <p>Nội dung tuyên truyền bao gồm về các luật như: Các văn bản về phòng chống dịch bệnh Covid -19 và các quy định về xử phạt khi vi phạm công tác phòng bệnh, Luật hộ tịch, Luật hòa giải ở cơ sở; Bộ luật Dân sự; Bộ luật tố tụng Dân sự, Luật hôn nhân gia đình... và các văn bản có hiệu lực pháp luật trong năm 2021; Tuyên truyền quy ước khu dân cư, bảo hiểm y tế, nạn tảo hôn; Luật hình sự sửa đổi bổ sung; Luật nghĩa vụ quân sự; Luật phòng chống bạo lực gia đình; Luật giao thông đường bộ; Luật khiếu nại; Luật tố cáo.</p>	<p>Thông qua công tác hoà giải ở cơ sở, nhân dân trên địa bàn hiểu biết thêm về các chính sách của đảng và nhà nước góp phần định hướng cho nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước góp phần ổn định ANCT - TTATXH trên địa bàn.</p> <p>Trong năm tổ hòa giải nhận được: 05 đơn, hòa giải thành được: 03 đơn, hòa giải không thành được: 02 đơn</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ban hành kế hoạch, văn bản khác triển khai nhiệm vụ được giao để thi hành Hiến pháp, pháp luật, chỉ đạo của cấp trên.</li><li>- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, thực hiện kịp thời, đúng quy định.</li><li>- An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, không để xảy ra trọng án; tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút) trên địa bàn cấp xã được kiểm chế, có giảm so với năm trước</li><li>- Công khai đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính.</li><li>- Bố trí địa điểm, công chức tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định</li><li>- Giải quyết các thủ tục hành chính đúng trình tự, thủ tục, thời hạn quy định</li><li>- Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về giải quyết các thủ tục hành chính đúng trình tự, thủ tục, thời hạn quy định</li><li>- Bảo đảm sự hài lòng của tổ chức, cá nhân về chất lượng, thái độ phục vụ khi thực hiện thủ tục hành chính</li><li>- Công khai văn bản quy phạm pháp luật, văn bản</li></ul>

		<p>hành chính có giá trị áp dụng chung có liên quan trực tiếp đến tổ chức, cá nhân trên địa bàn (trừ văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước) thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Cung cấp đầy đủ thông tin pháp luật thuộc trách nhiệm phải cung cấp của Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định</li><li>- Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định và chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan, tổ chức cấp trên</li><li>- Tổ chức quán triệt, phổ biến các văn bản, chính sách pháp luật mới ban hành cho cán bộ, công chức cấp xã</li><li>- Triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân trên địa bàn cấp xã bằng hình thức phù hợp</li><li>- Triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù trên địa bàn thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật</li><li>- Tổ chức đối thoại chính sách, pháp luật theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương</li><li>- Thành lập, kiện toàn tổ hòa giải và công nhận tổ</li></ul>
--	--	---

		<p>trưởng tổ hòa giải, hòa giải viên; tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên; đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bố trí đủ kinh phí hỗ trợ công tác hòa giải ở cơ sở theo quy định</li><li>- Công khai, minh bạch các nội dung theo quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở</li><li>- Cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình được bàn, quyết định trực tiếp về các nội dung theo quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở</li><li>- Cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình được bàn, biểu quyết để cơ quan có thẩm quyền quyết định về các nội dung theo quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở</li><li>- Nhân dân được tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định về các nội dung theo quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở</li><li>- Nhân dân trực tiếp hoặc thông qua Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện giám sát các nội dung theo quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở</li></ul>
--	--	--